

การเพาะเลี้ยงกบ

การเลี้ยงกบ

ประเทศไทยได้มีการเลี้ยงกบอย่างจริงจังมาประมาณ 20 ปี กบที่นำมาเลี้ยงในระยะแรกคือ กบนา (*Hoplobatrachus rugulosus*) ที่พบทั่วไปหรือเรียกว่า กบพื้นเมือง โดยการจับลูกกบในฤดูฝนนำมาเลี้ยงในบ่อดิน ต่อมามีการนำพันธุ์กบจากต่างประเทศคือกบบูลฟร็อก (*Rana catesbeiana* Chaw) ซึ่งเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากในภาคเหนือ เนื่องจากมีความทนทานต่อสภาพอากาศเย็นกว่ากบนา



ลักษณะทั่วไปของกบนา

กบนา หรือ กบพื้นเมือง เป็นกบขนาดกลางที่พบทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย เมื่อโตเต็มที่ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย มีน้ำหนักตั้งแต่ 200-400 กรัม ด้านหลังมีสีน้ำตาลและมีจุดดำ ด้านท้องสีขาว ที่ริมฝีปากมีแถบสีดำ ใต้คางอาจมีจุดดำหรือลายดำ ขาหน้า และขาหลังมีความยาวปานกลาง เท้าหน้ามี 4 นิ้วไม่มีแผ่นหนังยึดติด ส่วนเท้าหลังมี 5 นิ้ว

ลักษณะทั่วไปของกบบูลฟร็อก

กบบูลฟร็อก หรือกบกระทิง เป็นกบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือ ทางด้านตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อยไปจนถึงตอนกลางของประเทศ เมื่อโตเต็มที่ด้านหลังมีสีเขียวปนสีน้ำตาลเข้ม มีจุดประสีน้ำตาลทั่วตัว ส่วนหัวด้านหน้ามีสีเขียว ที่ขามีลายพาดขวาง ตัวเมียมีวงหูเล็กกว่าตัวผู้ มีสีอ่อน ใต้คางมีสีขาวครีม ส่วนท้องอูมและมีขนาดใหญ่ ตัวผู้มีวงหูใหญ่กว่าตัวเมีย ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ลำตัวมีสีเข้มขึ้น และที่ใต้คางมีสีเหลืองหรือเหลืองปนเขียว ไม่มีถุงเสียง (vocal sac) แต่มีกล่องเสียงทำให้สามารถส่งเสียงร้องดังคล้ายว้าว ได้ยินเป็นระยะไกล

การทำบ่อเลี้ยง

1. บ่อซีเมนต์ มีขนาดตั้งแต่ 2.0x2.5x1.0 เมตร จนถึง 3.0x4.0x1.0 เมตร บ่อกักเก็บน้ำลึก 30-50 เซนติเมตร มีหลังคาหรือสิ่งคลุมปิดบังแสงบางส่วนจะทำให้กบไม่ตื่นตกใจง่าย และช่วยในการป้องกันศัตรู

2. บ่อดิน สามารถทำในลักษณะกึ่งถาวรและไม่ถาวร ลึกลงไปในดินประมาณ 50-70 เซนติเมตร อาจฝังท่อระบายน้ำ ขอบบ่ออาจก่อบล็อกสูง 2-3 ก้อน หรือใช้ตาข่ายล้อมรอบและฝังดินตาข่ายลงในดินกันกบมุดหนี หรือป้องกันศัตรู ด้านบนปิดตาข่ายเพื่อป้องกันนก แมลง และศัตรูธรรมชาติอื่นๆ

3. ถังซีเมนต์ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร มีความสูงอย่างน้อย 50 เซนติเมตร และมีฝาปิดบ่อขนาดนี้ใช้ได้ดีในการขยายพันธุ์ อนุบาลลูกอ๊อดและเลี้ยงกบเล็ก ถ้าเลี้ยงกบใหญ่บ่อควรสูงอย่างน้อย 1 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 1.5 เมตร

4. การเลี้ยงในกระชัง บริเวณพื้นที่ที่มีบ่อน้ำ หรือสระน้ำขนาดใหญ่ หรือมีร่องน้ำไหลผ่าน สามารถทำกระชังเลี้ยงกบได้ ขนาดของกระชังไม่ควรเล็กกว่า 1.0x2.0x1.0 เมตร ด้านบนกระชังต้องมีฝาปิดเพื่อป้องกันศัตรู กระชังเลี้ยงได้ดีตั้งแต่การอนุบาลลูกอ๊อด ลูกกบเล็ก ไปจนถึงกบใหญ่ และพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

(การเพาะเลี้ยงกบ ศูนย์ศึกษาและการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่)

